

ถนนเศรษฐกิจ

APRIL 11, 2018 BY SAKHONONLINE

“มิสเตอร์ลู” เปิดสาขาใหม่ “เอสโซ่วัฒนา” บุกเบิกบริการห้องน้ำพรีเมียม ถ.พระราม 2



สุขาระดับพรีเมียมมาตรฐานสวิสฯ “มิสเตอร์ลู” เปิดให้บริการแล้วที่มหาชัย ภายในปั๊มน้ำมัน “เอสโซ่วัฒนา” ถ.พระราม 2 กม.25 เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้เดินทางเป็นครอบครัว มุ่งลงใต้สู่ หัวหิน-แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 “มิสเตอร์ลู” (Mister Loo) ผู้ให้บริการสุขาระดับพรีเมียม เปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นแห่งแรกบน ถ.พระราม 2 และ จ.สมุทรสาคร ภายในปั๊มน้ำมันเอสโซ่วัฒนา ถ.พระราม 2 กม.25 อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี **Mr.Dominik Schuler** และ **Mr.Andreas Wanner** สองนักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ร่วมก่อตั้งมิสเตอร์ลู และ **ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล** เจ้าของของ **หจก.วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน** ร่วมกันทำพิธีเปิด พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับสาขาใหม่ คิดค่าบริการ 5 บาท จากราคาปกติ 10 บาท ระหว่าง 11-12 เม.ย.

สองผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจห้องน้ำระดับพรีเมียมรายดังกล่าว เปิดเผยกับ “สาครออนไลน์” ว่า สำหรับ

ความพิเศษของบริการห้องน้ำ มิสเตอร์ลู จะเน้นเรื่องสุขอนามัยและความสะอาด ยึดมาตรฐานคุณภาพห้องน้ำระดับสากลจากประเทศสวีเดนมาปรับใช้ โดยมีพนักงานคอยทำความสะอาดในทุกการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าคนต่อไปจะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด นอกจากนี้พนักงานจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า โดยเฉพาะสภาพสตรีในเวลากลางวัน บริเวณห้องน้ำจะมีไฟส่องสว่างตลอด และพนักงานคอยดูแล รวมทั้งติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าอาคาร และระบบเลเซอร์นับจำนวนคนเพื่อการบริหารจัดการสำหรับเจ้าของธุรกิจ



จากซ้ายไปขวา: Andreas Wanner, ศรียศักดิ์ วัฒนพรมงคล, Dominik Schuler

บริการห้องน้ำ มิสเตอร์ลู เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่เป็นครอบครัว ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ซึ่งภายในห้องน้ำจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ทั้งกระดาษชำระในห้องน้ำ ผ้าเช็ดมือ สบู่ล้างมือ รวมถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โถปัสสาวะชาย อ่างล้างมือเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ และเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นภายในห้องน้ำ ในอัตราค่าบริการ 10 บาท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้ง ด้วยการติดตั้งชุดถังบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำเสียจะผ่านการบำบัดก่อนลงสู่แหล่งน้ำ

ในการเข้ามาบุกเบิกธุรกิจบนท่าเล ๒. พระราม 2 ทางผู้ก่อตั้งเปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือกับทางบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แนะนำท่าเลที่ตั้ง โดยเน้นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดที่มีผู้แวะพักเยอะ ซึ่ง มิสเตอร์ลู ไม่ได้มีบริการภายในสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่มีทั้งภายในตลาดนัดกลางคืน ท่าเรือ วัดต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยท่าเล ๒. พระราม 2 เป็นจุดที่น่าสนใจ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวที่จะไปยังหัวหิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ แวะผ่าน แม้ห้องน้ำจะคิดค่าบริการ 10 บาท แต่ก็ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ทุกอย่างแล้ว







สำหรับ มิสเตอร์ลู เปิดให้บริการแล้ว 12 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่ ฯลฯ และขยายธุรกิจไปยังเวียดนามอีก 4 แห่ง ซึ่งการออกแบบห้องน้ำแต่ละแห่งจะคำนึงถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยและการตกแต่งภายนอกให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ตั้ง โดย เอสโซ่วัฒนา ถือเป็นแห่งที่สองที่เปิดให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งทางผู้ก่อตั้งฯ มีแผนจะขยายสาขา มิสเตอร์ลู ออกไปทั่วประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้มากที่สุด

มิสเตอร์ลู ตั้งอยู่ภายในปั้มน้ำมันเอสโซ่วัฒนา ถ.พระราม 2 กม.25 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : [Mister Loo AG](#) และ Instagram @misterloocom

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง



LAKE VILLE

สาริน ซิตี้ โครงการ เดอะเลควิลล์
5 หลังสุดท้ายก่อนปิดโซน
 บ้านใหญ่ริมน้ำ 80 ตร.วา เริ่ม 5.2 ล้านบาท
จองวันนี้ลดสูงสุด 1 ล้านบาท
 สอบถามรายละเอียด โทร. 084-999-2000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, ตั้งแต่วันที่ - 15 ม.ย. 61

สาริน
ซิตี

ประกันแบบสบายใจ
เพื่อความปลอดภัยในการจับที่

2+ECO

EXTRA
SUPERSAVE
2 ECO.

ซ่อมอยู่ 100,000	2+ สุดคุ้ม อนุโลม DD <ul style="list-style-type: none"> - คุ้มครองรถคู่กรณี 600,000 บาท/ครั้ง - ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง - ซ่อมอยู่ EXCLUSIVE - บริการต่อภาษี
--	--

เบี้ยประกัน
7,300

AUTO SMART BROKER CO.LTD



LMG Roadside Premium Package 24 hrs.
 ใต้บริการทางด้านเทคนิค LMG one Call 1790.
 บริการรับ-ส่งรถ ในกรณีนำรถเข้าซ่อม
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง

พร้อมให้บริการต่อภาษี

02 615 8658-9

facebook.com/autosmart

asb_uw@autosmart.co.th



สถานีวิทยุข่าว

N.A.C.RADIO

FM. 99.25 MHz

ข่าวจริง ความจริง เรื่องจริง